

มติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อการสนับสนุนเงินรางวัล

วาระที่ 4.6 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประกาศท้ายระเบียบกองทุนฯ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายละเอียดความเหมาะสมฯ

มติ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนเงินรางวัลตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายละเอียดความเหมาะสมและความถูกต้องการปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ ตามเงื่อนไขที่ได้รับ
รางวัลสำหรับเหรียญรางวัลที่ได้รับสูงสุด 2 เหรียญจากการแข่งขันใน 3 ท่า

ความเกี่ยวข้อง : เกี่ยวข้องต่อคู่มือการสนับสนุนเงินรางวัลของกองทุนฯ ข้อ 3.3

วาระที่ 4.4 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขระเบียบและประกาศกองทุนฯ

มติ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบ/ประกาศตามที่เสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ นำร่าง
ระเบียบ/ประกาศที่ได้รับการแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ เสนอให้นักกฎหมายพิจารณาข้อความใน
ระเบียบ/ประกาศอีกครั้ง เพื่อให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย โดยในส่วนของประกาศแต่ละเรื่องเมื่อ
นักกฎหมายตรวจทานเสร็จสิ้นให้นำเสนอประธานกองทุนฯ ลงนามประกาศใช้ต่อไป

วาระที่ 4.1.2 เรื่อง การสนับสนุนการแข่งขันกีฬายูโรโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 1

มติ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เห็นชอบให้ประธานกองทุนฯ อนุมัติจ่ายเงินรางวัลเมื่อการแข่งขันมหกรรมกีฬารายการ
นั้นๆ เสร็จสิ้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินรางวัล โดยไม่ต้องรอพิธีการจัดงานเลี้ยงฉลองชัย
และให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน หรือไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ สำหรับเรื่อง
พิธีการจัดเลี้ยงฉลองชัย ขอให้แยกจากการมอบเงินรางวัล ซึ่งจะต้องประสานนายกรัฐมนตรี กำหนดวัน
จัดเลี้ยง ต่อไป

วาระที่ 3.2 เรื่อง การสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา
ในรายการแข่งขันระดับนานาชาติ

มติ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มอบฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการอนุมัติ
จ่ายเงินรางวัลให้กับนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการ
ระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย - โลก) ขอให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ
เพื่อขอความเห็นการจ่ายเงินรางวัลรายการดังกล่าว และเมื่อได้มติหรือความเห็นแล้ว จึงเสนอขออนุมัติ
จ่ายเงินรางวัลต่อประธานกองทุนฯ ได้ทันที และให้รายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในโอกาสแรกที่มี
การประชุม ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินรางวัล สำหรับรายการแข่งขันมหกรรมกีฬา
ขอให้ดำเนินการตามนโยบายเดิมที่ให้ไว้ โดยให้เสนอประธานกองทุนฯ อนุมัติจ่ายเงินรางวัลได้โดยตรง
และให้รายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม ซึ่งจะต้องดำเนินการขออนุมัติและ
เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 1 เดือน ทั้ง 2 กรณี
